

ที่ สส ๐๑๓๒/จ. ๑๖๕



สำนักงานสาธารณสุขเมืองสมุทรสงคราม
ถนนเอกชัย สส. ๗๕๐๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งประกาศสอบราคา

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ

ด้วยจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องพ่นสารเคมี ULV สะพายหลัง จำนวน ๒๓ เครื่อง ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นของ
เสนอราคา ให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ได้
ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพงษ์ ทองเหลือ)

สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

สำนักงานสาธารณสุขเมืองสมุทรสงคราม

โทร. ๐ ๓๔๗๑ ๑๘๐๑

โทรสาร ๐ ๓๔๗๑ ๑๘๐๑



ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ด้วยจังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ รายการเครื่องพ่นสารเคมี ULV สะพายหลัง สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๒๓ เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุนามไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดสมุทรสงคราม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
ในวันและเวลาราชการ ต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องเปิดซองสอบราคา ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศเผยแพร่การสอบราคาหรือไม่ โดยตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานส่วนที่ ๑ ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องเปิดซองสอบราคา ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๗๑ - ๑๘๐๑
ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายคันฉัตร ตันเสถียร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม